

Chúa Nhật III Phục Sinh 14/4/2024

Ý Lễ Trong Tuần

Suy Niệm Phúc Âm

Thứ Bảy (13/4): + LH Maria + LH Têrêsa
(+ Bình An + Các LH Tiên Nhân)

Chúa Nhật (14/4): Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh

(+ 2 LH Anna + Các Linh Hồn)
(+ Các Linh Hồn + Cầu Bình An)
+ 2 Linh Hồn Maria

Thứ Hai (15/4): Mùa Phục Sinh

Thứ Ba (16/4): Mùa Phục Sinh

+ Cầu cho Ơn Gọi

Thứ Tư (17/4): Mùa Phục Sinh

+ Hòa Bình cho Thế Giới

Đáp ca: **Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.**

Thứ Năm (18/4): Mùa Phục Sinh + Các Linh Hồn

Thứ Sáu (19/4): Mùa Phục Sinh + Linh Hồn Maria

Thứ Bảy (20/4): Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật (21/4): Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh - Lễ Mừng Kính Đức Mẹ La Vang 10AM tại Lễ Đài

Sách Bài Đọc Năm B: trang 249

Thánh Vinh Đáp Ca: **Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.**

Allêluia, Allêluia: **Lạy Chúa Giê-su, xin mở trí cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. Allêluia.**

Tiền Đàng Chúa Chúa Nhật 07/4/2024

- Thánh Lễ Tiếng Việt: \$5,522.00

- Thánh Lễ Tiếng Anh: \$2,400.01

Phụng Vụ Chúa Nhật - Lễ Mẹ La Vang 21/4/2024

Lời Chúa, Lời Nguyện (Thứ Bảy): Hội CBMCG

Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Ban Chấp Hành

Thừa Tác Viên (CN): Các cô: Lâm Thị Tươi,

Đặng Loan Cecilia, Hoàng Nguyễn Quỳnh Nhiên,

Nguyễn Huyền Nhung Mary, Nguyễn Kim Sâm,

Nguyễn Thúy Karel, và Phạm Thanh Phương

Xin Tiền Nhà Thờ (CN): Hội CBMCG

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha 4/2024

Cầu Cho Vai Trò Của Người Phụ Nữ: Xin cho phẩm giá và sự đa năng của người phụ nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hóa, và xin cho việc phân biệt đối xử với họ chấm dứt tại các quốc gia trên thế giới.

Những kitô hữu chúng ta thường nghĩ rằng tin Thầy Giêsu phục sinh chẳng có gì khó. Chỉ cần thấy mô không còn xác Thầy nằm đấy, và thấy Thầy hiện ra với mình, là có niềm tin ngay. Qua các sách Tin Mừng, ta lại thấy tin không dễ chút nào. Đức Giêsu đã rất vất vả trong việc làm cho các môn đệ tin rằng Ngài đã được Thiên Chúa phục sinh. Khi Thầy Giêsu hiện ra với mười một môn đệ trên một ngọn núi đã được báo trước, ở vùng Galilê, có những ông quý xuống bái lạy, nhưng có mấy ông vẫn hoài nghi (Mt 28,17). Khi Thầy Giêsu hiện ra với mười người trong nhóm Mười Hai, ông Tôma không có mặt, và ông tuyên bố sẽ không tin nếu không được tự mình kiểm chứng (Ga 20,25.27). Thầy Giêsu trách Tôma cứng lòng, chỉ chịu tin khi thấy. Nhưng Thầy còn trách cả Nhóm Mười Một (Mc 16,14) vì họ không chịu tin những kẻ đã được thấy Ngài sau phục sinh. Họ đã không tin vào lời chứng của các phụ nữ (Lc 24,10-11). Quả thật không dễ để tin vào sự sống lại của vị Thầy đã bị đóng đinh, chết và chôn táng trong mồ. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, chưa bao giờ nghe nói. Tuy vậy, niềm tin Đức Giêsu đã được phục sinh lại là niềm tin cốt lõi và căn bản của Kitô giáo. Sau khi về với Cha, Thầy Giêsu muốn các môn đệ trở thành những chứng nhân cho sự phục sinh của Thầy. Họ sẽ không đi rao giảng tin buồn về một vĩ nhân đã chết, nhưng sẽ đi loan báo Tin Mừng về một Đấng đã chết nhưng nay đang sống, Đấng ấy đã đến gặp họ, và đang hoạt động với họ. Chính vì thế các môn đệ cần một kinh nghiệm sâu xa. Đấng phục sinh đích thân hiện ra để cho họ kinh nghiệm đó, cho họ niềm xác tín không chuyển, đến nỗi họ dám hiến mạng sống mình để làm chứng sau này. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những nỗ lực của Thầy Giêsu trong việc làm cho Nhóm Mười Một tin Thầy đã phục sinh. Dù Thầy đã hiện ra cho Simôn và hai môn đệ về Emmau, nhưng lạ thay, khi Thầy hiện ra cho Nhóm Mười Một thì họ lại kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma (Lc 24,36-37). Họ nghĩ ma là cửa hồn của người chết hiện về, vì thế bóng ma thì mỏng manh như sương khói. Thầy Giêsu đã làm hết sức để họ không nghĩ Ngài là ma. Ngài cho họ xem tay chân, thậm chí rờ vào tay chân Ngài. Ngài thuyết phục họ bằng lý luận để họ tin: “Chính Thầy đây mà, cứ rờ mà xem, ma đâu có thịt xương như anh em thấy Thầy có đây” (Lc 24,39). Nhưng vì các ông vẫn chưa tin và còn ngỡ ngàng, Thầy Giêsu đã ăn một khúc cá nướng trước mặt các ông. Đấng phục sinh đã làm những điều cụ thể, để cho các ông thấy Ngài không phải là ma, nhưng là người đang sống với thân xác được phục sinh. Đấng phục sinh không chỉ giúp các ông tin bằng thực nghiệm. Nhưng điều ấy cần nhưng không đủ. Như đối với hai môn đệ Emmau, Ngài còn muốn cho họ thấy đau khổ và cái chết của Ngài đã được ghi trong Sách Thánh. Đó không phải là một thất bại hay rủi ro, nhưng là điều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Qua Khổ nạn mà Thầy Giêsu được vào vinh quang phục sinh. Qua Phục sinh mà ơn tha tội đến với mọi dân tộc (Lc 24,47). Với lời giải thích Kinh Thánh của Thầy Giêsu phục sinh, mọi biến cố đau buồn đã qua trở nên hiểu được, và mọi vết thương trong tâm hồn họ được chữa lành. Chúng ta không được Đức Giêsu hiện ra giải thích Kinh Thánh, cũng không được Ngài bẻ bánh và trao cho ta. Nhưng chúng ta được tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật, nơi đây, Chúa phục sinh tiếp tục giải thích Kinh Thánh, và tiếp tục trao cho ta Tấm Bánh là Mình Ngài. Sự bao dung, kiên nhẫn và yêu thương của Ngài là vô bờ. Chỉ mong chúng ta dám làm chứng cho Đấng phục sinh...

Thánh Lễ Tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Kính thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em. Chúa Nhật tới 21/4, Cộng Đoàn Giáo Xứ dưới sự hướng dẫn của Cha Xứ sẽ tổ chức Thánh Lễ ngoài trời **Mừng Kính Đức Maria Thánh Mẫu La Vang. Đức Giám Mục Địa Phận sẽ đến chủ tế dâng Thánh Lễ tại Linh Đài Đức Mẹ lúc 10 giờ sáng.**

Kính mời tất cả mọi người trong Cộng Đoàn Giáo Xứ chung tay tổ chức và sắp xếp thời giờ tham dự, phổ biến rộng rãi đến người thân, bạn hữu trong Cộng Đồng Wichita cùng tham dự Thánh Lễ. Đây là cơ hội chúng ta, những người con yêu mến Đức Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, đến tôn vinh và quây quần bên Mẹ trong bàn tay yêu thương chở che của Mẹ.

Giáo Xứ rất cần sự giúp đỡ của quý ông bà anh chị em trong việc chuẩn bị Thánh Lễ Mừng Kính Mẹ La Vang: * Thứ Sáu 19/4 từ 4:30PM: giúp trang trí và cắm 14 lều lớn.

* Thứ Bảy 20/4 từ 8:00AM: giúp chuyển 800 ghế ra và xếp ngoài trời.

* Chúa Nhật 21/4 sau Lễ: giúp chuyển ghế vô Trung Tâm xếp cất và tháo lều.

Xin chân thành cảm ơn!

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thông Báo

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể chúng con sẽ sinh hoạt bình thường Chúa Nhật tới 21/4, và sẽ tham dự Lễ Đức Mẹ La Vang cùng với Cộng Đoàn lúc 10 giờ.

Hành Hương Đức Mẹ Âu Châu

Xin được thông báo đến quý ông bà anh chị em về cuộc Hành Hương Đức Mẹ Âu Châu (14 ngày), từ ngày 9 đến ngày 22 tháng 3/2025. Qua 4 nước: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Ý. Viếng Đức Mẹ Fatima, Lộ Đức, các thánh Catherine Laboure, Vincent de Paul, Têrêsa Hải Đông, Cha Thánh Piô 5 dẫu Thánh, Phanxicô Assisi, Clara, phép lạ Thánh Thể Santarem & Lanciano, triều kiến Đức Giáo Hoàng, etc... Giá ưu tiên \$4,900 một người cho 40 người đầu tiên ghi danh và đóng tiền trước 50% của giá vé. Sau 40 người, giá vé sẽ cao hơn. Mọi chi tiết hay câu hỏi, xin liên lạc cô Mai (316) 258-4128.

Đọc Kinh Tôn Vinh Đức Mẹ Trở Lại - Tháng 5

Kính thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em. Với tấm lòng sùng kính và tôn vinh Đức Mẹ Maria, Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng ta sẽ hàng tuần cùng nhau tụ họp trong từng gia đình trong bầu không khí ấm cúng che chở của Mẹ Maria để cùng đọc kinh tôn vinh Mẹ. Với thời tiết ấm áp trở lại, bắt đầu từ tháng 5 này, Hội Tôn Vương kính mời mọi gia đình trong Cộng Đoàn Giáo Xứ cùng nhau đón Mẹ về với gia đình mình để xin Mẹ che chở phù hộ cho mỗi gia đình chúng ta. Nguyện xin Mẹ Maria chúc lành cho mỗi gia đình.

Lưu ý: Những gia đình nào trong Khu Thánh Lê Thị Thành chưa có cơ hội rước Đức mẹ về, xin liên lạc với Trưởng/Phó Khu. Xin cảm ơn!

KT Phan Việt Huy & Ban Chấp Hành Bán Quán

KT Phan Việt Huy và Ban Chấp Hành bán quán gây quỹ thứ Bảy và Chủ Nhật này 13 & 14/4/2024 với những món ăn quê hương sau đây: Bánh mì thịt nướng, bánh mì thịt nguội, chả giò, bánh bao, bánh giò, bánh bột lọc, bánh cuốn, bánh ướt, bún thịt nướng, crab rangoon, nem nướng, chè, chè bột báng, thịt nướng hộp.

Ban Chấp Hành bán quán cùng với Khu thánh với món: Bê thui chưa chọn, heo rừng ướp sẵn.

Mong mọi người ủng hộ thật đông. Xin cảm ơn.

Hình Các Em Rước Lễ Lần Đầu

Hình các em Rước Lễ Lần Đầu CN vừa qua đã có sẵn. Sau Thánh Lễ CN này, xin quý phụ huynh ghé sang Trung Tâm để nhận hình cho con em của mình

Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân

CĐ/GX tổ chức khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân tại Trung Tâm.

Thời gian: Thứ Sáu 26/4: 5 PM - 10 PM

Thứ Bảy 27/4: 8 AM - 10 PM

Chúa Nhật 28/4: 7:30 AM - 3:30 PM

Khóa hay và bổ ích. Cha linh hướng, tám thuyết trình viên từ phương xa giàu kinh nghiệm, nhiệt tâm. Chỉ còn **chỗ cho 4 đôi**. Mong quý Ông Bà và Anh Chị Em nhanh ghi danh để giúp các anh chị chuẩn bị các chi tiết cũng như ẩm thực cho mọi người tham dự. Web site ghi danh online: <https://forms.gle/H6W6zZZbv5Laviwt9> Hoặc mọi chi tiết về khóa và ghi danh xin liên lạc với: AC Lê Thanh - Kim Thảo 316-214-6106 tdle72@gmail.com

Chương Trình Giáo Dục Đức Tin & Văn Hóa

Với mục đích đào tạo con em chúng ta thành những người con thánh thiện, mến Chúa yêu người, và hiểu biết hơn về văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam, Cộng Đoàn Giáo Xứ sẽ có chương trình giáo dục và kết hợp mới để chúng ta cùng chung tay đầu tư vào con em của chúng ta, những thế hệ tương lai. Xin quý ÔBACE xem thêm chi tiết về chương trình trong tờ thơ đính kèm với Bản Tin. CĐ/GX rất mong sự hỗ trợ và đóng góp của mọi người để chương trình được phát triển tốt đẹp, đem lợi ích cho con em, gia đình, đất nước và Giáo Hội. Xin chân thành cảm ơn.

Lịch Trình Sinh Hoat

- 21/4/2024: Đức Giám Mục đến Dâng Lễ tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang lúc 10 AM.

- 26-28/4/2024: Khóa Canh Tân đời sống Hôn Nhân

- 04/5/2024: Đức Giám Mục đến cho các em lãnh bí tích Thêm Sức, thứ Bảy lúc 5:30 PM.

- 05/5/2024: Lễ dâng hoa kính Đức Mẹ - Bắt đầu đọc kinh tôn vương Đức Mẹ tại các gia đình

- 12/5/2024: Lễ Quan thầy Khu Thánh Lê Bảo Tịnh

- 18&19/5/2024: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Bán Quán

- 26/5/2024: Lễ dâng hoa kính Đức Mẹ - Lễ Bế Giảng Trường Việt Ngữ & Mừng các con em trong Cộng Đoàn Ra Trường ở Wichita

- 31/5&1/6/2024: Đại Hội Crawfish